

เปิดระบบยืนยันสิทธิ์รอบ1ถึง8ก.พ.

- ทปอ.เปิดโอกาสนักเรียนเปลี่ยนใจ3ครั้ง
- รับสมัครสอบ 'A-Level' ถึง 10 กุมภาพันธ์

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ นายชวลี เจริญลาภานพรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และผู้จัดการระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือที่แคส ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ทปอ.ได้ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงานแล้ว โดยเปิดให้ผู้สมัครเข้ามายืนยันสิทธิ์ในระบบ ภายในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ โดยผู้สมัครสามารถยืนยันสิทธิ์ หรือไม่ใช้สิทธิ์ ให้แล้วเสร็จภายในเวลา 23.59 น.ของวันที่ 8 กุมภาพันธ์

นายชวลีกล่าวต่อว่า ส่วนขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ มีดังนี้ หากต้องการยืนยันสิทธิ์ให้ กดปุ่มยืนยันสิทธิ์ของสาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษา เพียงสาขาวิชาเดียวเท่านั้น ส่วนสาขาวิชาอื่นที่ผ่านการคัดเลือก แต่ไม่ต้องการเข้าศึกษา ไม่ต้องดำเนินการใดๆ เมื่อกดยืนยันสิทธิ์แล้ว ให้กดชอรหัส OTP ผ่านช่องทางที่ลงทะเบียนไว้ นำรหัสกรอกเข้าไปในระบบให้เรียบร้อย ทั้งนี้ ระบบจะอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงการยืนยันสิทธิ์ 3 ครั้ง โดยนับจำนวนการยืนยันผ่านรหัส OTP ได้สำเร็จ ดังนั้น ผู้สมัครสามารถเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจของตนได้ 3 ครั้ง ส่วนผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก แต่ไม่ต้องการเข้าศึกษาในสาขา

วิชาที่ผ่านการคัดเลือก ไม่ต้องดำเนินการใดๆ หรือกดไม่ใช้สิทธิ์ และรอสมัครรอบต่อไป หรือหากกดยืนยันสิทธิ์ไปแล้ว แต่ต้องการสมัครรอบต่อไป ให้กดสละสิทธิ์ ทั้งนี้ การสละสิทธิ์สามารถทำได้เพียงครั้งเดียว ตลอดการคัดเลือก

“หลังเปิดระบบให้ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์แล้ว มีคำถามเข้ามาที่ ทปอ.จำนวนมาก เช่น ถ้ายืนยันสิทธิ์ไปแล้ว สามารถสอบ A-Level ได้หรือไม่ ซึ่ง ทปอ.ตอบไปว่า สอบ A-Level ต่อได้ เพราะการสอบและการสมัครคัดเลือกนั้น แยกออกจากกันอยู่แล้ว เนื่องจากผู้สมัครบางคนมองว่า ถึงแม้จะยืนยันสิทธิ์ไปแล้ว แต่ต้องการรู้ผลสอบ A-Level ของตนเอง หากได้คะแนน A-Level ในระดับที่ดี อาจจะสละสิทธิ์ และเข้ารับการคัดเลือกในคณะ/สาขาที่อยากเข้ามากกว่า ในรอบที่ 3 แอดมิชชั่นส์ นอกจากนี้ ยังพบคำถามว่า หากสละสิทธิ์คณะ/สาขาที่ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 1 แล้ว สามารถสมัครคณะ/สาขาเดิมที่เคยสมัคร ในรอบที่ 2 โควต้า ได้หรือไม่ ทปอ.ได้ทำความเข้าใจไปว่า ผู้สมัครทำได้ คือเลือกคณะ/สาขา ที่ซ้ำกับการคัดเลือกในรอบที่ผ่านมาได้ ยกเว้นคณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ หากผู้สมัครได้สละสิทธิ์ในรอบที่ 1 หรือรอบที่ 2 จะไม่สามารถ

เลือกสมัครสาขาซ้ำในรอบถัดไปได้” นายชวลีกล่าว

นายชวลีกล่าวอีกว่า สำหรับการสอบ A-Level จะสอบผ่านกระดาษเท่านั้น ซึ่ง ทปอ.เปิดรับสมัคร วันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ พิมพ์ใบสมัครสอบวันที่ 24 กุมภาพันธ์-20 มีนาคม สอบ A-Level วันที่ 18-20 มีนาคม ประกาศผลสอบ วันที่ 17 เมษายน ขอ ทบทวนผลคะแนนสอบ วันที่ 18-25 เมษายน สำหรับการสมัครสอบนั้น ผู้สมัครเลือกสนามสอบได้ โดยระบบจะสุ่มสนามสอบหลังจากปิดระบบการรับสมัครแล้ว ดังนั้น สมัครช้าหรือสมัครเร็ว ไม่มีผลต่อการจัดลำดับสนามสอบ เมื่อสมัครสอบแล้ว ไม่ชำระค่าสมัครภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ จะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ

“การสมัครสอบนั้น ไม่จำกัดจำนวนรายวิชา โดยมีวิชาที่เปิดสอบ ดังนี้ ชีววิทยา ฟิสิกส์ ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ ประยุกต์ 1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ภาษาอังกฤษ เคมี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาจีน ภาษาบาลี และภาษาสเปน เสียค่าสมัครสอบวิชาละ 100 บาท หากสมัครสอบผิดวิชา ไม่สามารถยกเลิกได้ ทำได้เพียงสมัครเพิ่มเท่านั้น ยกเว้นรายวิชาภาษาต่างประเทศ ที่สลับวิชาหลังสมัครได้” นายชวลีกล่าว